



ประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม
เรื่อง การขึ้นบัญชีและการยกเลิกบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗

ตามที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษมได้รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ นั้น บัดนี้ มหาวิทยาลัยได้ดำเนินการสอบแข่งขันเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า มีผู้สอบได้ตามเกณฑ์ที่กำหนดไว้ในข้อ ๘ วรรคสอง ของประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม เรื่อง รับสมัครสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ลงวันที่ ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๗ ที่กำหนดให้ผู้สอบแข่งขันได้ จะต้องเป็นผู้ที่สอบได้คะแนนในแต่ละภาค ไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๖๐ และได้คะแนนสอบภาคความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (ภาค ข) และภาคความเหมาะสมกับตำแหน่ง (ภาค ค) รวมกันไม่ต่ำกว่าร้อยละ ๗๐

ดังนั้น มหาวิทยาลัยจึงประกาศรายชื่อผู้สอบผ่านได้ ตามบัญชีรายชื่อผู้สอบแข่งขันได้ ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้ารับราชการเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗ ตามบัญชีรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้

ทั้งนี้ ให้ผู้ที่สอบแข่งขันได้มารายงานตัวต่อเจ้าหน้าที่ ณ กองบริหารงานบุคคล ชั้น ๕ อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗ เวลา ๐๘.๓๐ - ๐๙.๓๐ น. พร้อมนำบัตรประจำตัวประชาชนมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ และนำสำเนาคุณวุฒิการศึกษา จำนวนอย่างละ ๑ ฉบับ โดยรับรองสำเนาถูกต้อง ประกอบการรายงานตัว และเริ่มปฏิบัติราชการที่หน่วยงานต้นสังกัด ในวันที่ ๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๗

บัญชีรายชื่อดังกล่าว ให้เป็นอันยกเลิกหรือสิ้นผลเมื่อครบกำหนด ๖ เดือน นับตั้งแต่วันประกาศขึ้นบัญชี และถ้ามีกรณีอย่างใดอย่างหนึ่งดังต่อไปนี้ ให้ถือเป็นอันยกเลิกการขึ้นบัญชีของผู้ขึ้นด้วย คือ

๑. ผู้ขึ้นได้ขอสละสิทธิการบรรจุและแต่งตั้งในตำแหน่งที่สอบได้
๒. ผู้ขึ้นไม่มารายงานตัว ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด
๓. ผู้ขึ้นไม่เข้าปฏิบัติหน้าที่ราชการ ตามวัน เวลา และสถานที่ ที่กำหนด

จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

(รองศาสตราจารย์สุมาลี ไชยศุภรากุล)

รักษาราชการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม

รายชื่อผู้สอบแข่งขันได้และการขึ้นบัญชีผู้สอบแข่งขันได้
ในการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุและแต่งตั้งบุคคลเข้าเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนวิชาการ
ครั้งที่ ๑/๒๕๖๗
(แนบท้ายประกาศมหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม ประกาศ ณ วันที่ ๒๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๗)

ตำแหน่ง/สังกัด	ชื่อ - นามสกุล	ผลการสอบ
ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุปฏิบัติการ จำนวน ๒ อัตรา		
- สังกัดกองคลัง สำนักงานอธิการบดี	นางสาวฐิติทิพย์ สายศิริวิทย์	ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ ๑
	นายบดินทร์ เต็มสงสัย	ผู้สอบแข่งขันได้ลำดับที่ ๒
	นายเศรษฐภัทร์ สังสมานันท์	สำรอง

พ.ศ. ๖๖๖